

Số: 173/BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thực hiện Công văn số 59/UBND-KT ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công văn số 224/STC-TTr ngày 20/01/2022 của Sở Tài chính, Sở Công Thương báo cáo như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Trong năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2 của Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện:

Trong sinh hoạt, họp giao ban hàng tháng Lãnh đạo Sở thường xuyên nhắc nhở công chức và người lao động có ý thức và trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

Phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn Sở về: nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức và người lao động, chấn chỉnh kịp

thời các biểu hiện chưa tốt, thiếu chuẩn mực về tác phong, đạo đức lối sống, cung cách làm việc, thái độ ứng xử, phương pháp công tác, các quy định về hoạt động công vụ của cán bộ công chức. Qua đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở đạt kết quả tốt.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán:

Sở Công Thương thường xuyên quán triệt, phối hợp với các đoàn thể giám sát, kiểm tra công chức và người lao động trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, tác phong ứng xử khi thi hành công vụ. Thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hoá công sở, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ. Trong năm 2021, Sở Công Thương không để xảy ra trường hợp công chức và người lao động nào vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật.

II. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trong các lĩnh vực:

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể:

- Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước: Sở Công Thương đã triển khai và áp dụng thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước từ năm 2006. Trong năm 2021, mặc dù kinh phí chi thường xuyên còn khó khăn nhưng toàn Sở đã nêu cao tinh thần tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động và có thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động.

- Quản lý sử dụng tài sản công, thiết bị làm việc: Sở Công Thương đã quán triệt đến các đơn vị, bộ phận trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc sử dụng kinh phí: Hội nghị, tiếp khách, công tác phí, xăng dầu, điện nước, xe ô tô và các dụng cụ, công cụ hỗ trợ công tác theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở: Sở Công Thương quản lý, sử dụng đất, trụ sở làm việc đúng mục đích.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế và quản lý nội bộ tại cơ quan: Sở Công Thương đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công để công chức và người lao động thực hiện. Qua quá trình thực hiện có sự thay đổi về chế độ chính sách, Sở Công Thương đã kịp thời sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm, quản lý và sử dụng tài sản công cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tình hình thực hiện các quy định về công khai trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật: Sở Công Thương đã thực hiện việc công khai minh bạch trong các lĩnh vực về quản lý, sử dụng mua sắm tài sản công, sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, vốn đầu tư xây dựng cơ bản được cấp; tình hình tổ chức, biên chế của cơ quan để công chức và người lao động nắm.

- Công chức và người lao động đã nâng cao tinh thần và thái độ làm việc, tăng cường nhận thức về trách nhiệm trong công tác và quyền lợi của mình, góp

phần thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn tài chính, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả.

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: không.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện năm 2022:

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Lãnh đạo Sở Công Thương xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những giải pháp góp phần thực hiện tốt kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, trong năm 2022, Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các giải pháp:

Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động được cấp thẩm quyền phân bổ trong dự toán, các khoản chi bổ sung đảm bảo đúng mục đích, định mức chi tiêu và chế độ tài chính.

Mua sắm trang thiết bị, trang bị phương tiện đi lại thực hiện đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Quản lý và thu nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền thẩm định và các khoản kinh phí khác đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo quyết toán định kỳ.

Thực hành tiết kiệm trong sử dụng kinh phí nhất là các khoản chi: tập huấn, hội nghị, lễ kỷ niệm, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí, xăng dầu.

Tăng cường công tác quản lý công chức trong thực thi công vụ, duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất.

Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong đơn vị thường xuyên thực hiện tuyên truyền, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cấp trên và của đơn vị đến tất cả công chức và người lao động trong đơn vị.

Sở Công Thương báo cáo đề Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- GD, các PGD Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TT.

GIÁM ĐỐC



Võ Văn Rân